



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 28 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,311 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,891,927 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 42 ราย เสียชีวิตสะสม 22,933 ราย รักษาหายเพิ่ม 17,470 ราย รักษาหายสะสม 2,655,349 ราย ยังรักษาอยู่ 213,645 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 435,633,723 (+966,307) ราย เสียชีวิต 5,967,064 (+3,906) ราย รักษาหาย 365,871,754 (+1,212,810) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เวียดนาม พบผู้ป่วยใหม่ 86,990 คน บรูไน พบผู้ติดเชื้อใหม่มากถึง 3,969 คน สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นับตั้งแต่พบผู้ป่วยโควิด 19 ในประเทศ ไต้หวัน เตรียมเปิดให้นักธุรกิจเดินทางเข้าประเทศในช่วงเดือนมีนาคมและเตรียมลดเวลาการกักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เดนมาร์ก เปิดให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบโดส (กลุ่มวัคซีนที่ต้องฉีด 2 เข็ม ต้องได้รับเข็มที่ 2 มาไม่เกิน 270 วัน) สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวหรือตรวจหาเชื้อ</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สถานการณ์เตียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิค, ข่าวสด, เดลินิวส์, อินโฟเควสท์, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, sonthitalk, ch7, isranews, mcot, js100, thailandplus, thebangkokinsight, thestandard, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจง กรณีมีการเผยแพร่ภาพข่าวผู้ติดเชื้อโควิดกลับ CI ในพื้นที่ กทม. ว่า เป็นภาพผู้ติดเชื้อส่วนที่ภาคประชาสังคมรับผิดชอบแห่งหนึ่ง มีเตียงจำนวน 120 เตียง แต่รับผู้ติดเชื้อเกินไปถึง 200 คน และได้สื่อสารตลอดว่า หากเกินกำลังให้ส่งต่อไปยัง CI จุดอื่นของ กทม. พร้อมระบุ กทม. มี CI ทั้งหมด 31 แห่ง รวมประมาณ 3,981 เตียง มีการใช้เตียงแล้ว 2,644 เตียง ยังเหลือเตียงว่างอีก 1,337 เตียง นอกจากนี้ กทม. ยังเตรียมเปิด CI เพิ่มอีก 9 แห่ง จำนวน 1,000 เตียงด้วย จึงยืนยันว่าภาพรวมเตียง CI ใน กทม. ยังมีว่างพอรองรับผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้ ผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก หากไม่สามารถแยกกักตัวเองที่บ้านตามระบบ HI ได้ สามารถติดต่อขอเข้ารับบริการ CI ของ กทม. ประจำเขตทั้ง 50 เขต ของ กทม. ตามที่ที่พักตั้งอยู่ หรือติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 69 แห่ง จะมีการประสานเพื่อนำเข้าสู่ระบบ CI ต่อไป หรือสามารถเดินทางไปยัง CI เพื่อขอรับบริการได้โดยตรง</p> <p>2. เตรียมการรักษาผู้ป่วยโควิดแบบโรคประจำถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด)</p> <p>- ปลัด สธ. ได้ทำจดหมายด่วนที่สุด ถึง นพ.สสจ / ผอ.รพ.ศูนย์ / รพ.ทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย แบบโรคประจำถิ่น (Endermic) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ขอให้เพิ่มการจัดบริการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วย หรืออาการป่วยไม่มาก ให้สังเกตตัวเองที่บ้าน (Self Observation) ตามความสมัครใจ รายละเอียดตามแนวทางของกรมการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, สยามกีฬา, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายกฯ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เข้าถึงระบบรักษาอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดย สธ. จะเพิ่มเติมแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบเจอ แจก จบ เป็นผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนรพ. ควบคู่ไปกับระบบการดูแลรักษา HI/CI โดยเมื่อผู้ป่วยได้ยืนยันผลเป็นบวกด้วย ATK แล้ว ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.นี้ สอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการโรคโควิด 19 ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากโรคระบาดใหญ่ เป็นโรคประจำถิ่น</p>	

3. ยารักษาผู้ติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน)

- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึง การใช้ยาฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ติดเชื้อ โควิด 19 ว่า ยาฟ้าทะลายโจร มี 2 แบบ คือ 1.สารสกัด 2.ผงบดฟ้าทะลายโจร โดยที่ใช้ในผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มสีเขียว คือ อาการน้อยหรือไม่มีอาการ พบว่าได้ผลดี ขนาดที่ใช้ ดูจากปริมาณสาร Andrographolide ในผู้ใหญ่ให้รับประทานอย่างน้อยวันละ 180 ม.ก. ต่อเนื่องกันไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ ต้องย้ำว่าสาร Andrographolide ในแต่ละแคปซูล/เม็ด จะมากน้อยต่างกันออกไปในแต่ละยี่ห้อ สำหรับคนที่ใช้ยาฟ้าทะลายโจรแล้วอาการดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ แต่หากมีความกังวล ต้องการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ แนะนำให้หยุดใช้ฟ้าทะลายโจร ไม่ควรใช้พร้อมกัน ทั้งนี้ คาดว่าสัปดาห์หน้ายาฟ้าทะลายโจรจะจัดสรรครบทุกพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

- ภาณุศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ.อภ. เผย อภ.มีการบริหารจัดการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยขณะนี้มีการสำรอง 24 ล้านเม็ด และทำการผลิตเพิ่มเติมอีก 60 ล้านเม็ด รวมทั้งสิ้น 84 ล้านเม็ด เพื่อกระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการสำรองไว้ที่หน่วยบริการต่างๆ ทั่วประเทศอีกจำนวนหนึ่ง

4. ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ch7)

- ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่า โควิด 19 ในไทย อยู่ในช่วงขาขึ้น คาดว่าจะลดลงกลางเดือนมีนาคมนี้ ด้านกลุ่มที่จะต้องวางแผนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น คือ เด็กและวัยรุ่น เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเด็ก

- พลอากาศโท นพ.อนุตตร จิตตินันท์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โปสต์ ระบุ ไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ติดเชื้อง่ายมาก โดยหวังว่าการระบาดจะขึ้นสูงสุดและค่อยๆ ลดลง เหมือนประเทศอื่นๆ ที่ขึ้นสูงสุดใน 1 เดือนกว่าๆ หลังจากระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ตอนนี้ช่วยกันป้องกันตนเอง อย่าประมาท ผู้ป่วยอาการหนักตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีโรคร่วม และได้รับวัคซีนแค่ 1-2 เข็ม จึงควรรับวัคซีนกันให้ครบถ้วน ตามที่ สธ. จัดให้ แล้วเตรียมสถานที่ที่บ้านไว้ รวมทั้งศึกษาช่องทางติดต่อต่างๆ ไว้ หากพลาดติดเชื้อ

5. หาข้อยุติประกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, thejournalistclub, plewseengern, Chiangmainews, thailandplus, trjournalnews, kaohoon, bangkoktoday, sanook, pptv, taladbandee)

- คปภ. ประชุมหารือร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ภาคธุรกิจประกันภัย และสมาคมรพ.เอกชน กรณีสมาคมประกันชีวิตไทยออกแนวปฏิบัติทำให้ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID 19 โดยอ้างอิงจากประกาศ สธ. ได้ข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกันใน 2 ประเด็น คือ 1. ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเคลมทุกกรณี หากแอดมิทเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาล หรือ Hospitel ตามมาตรฐานทางการแพทย์ 2. ส่วนกรณี Home Isolation เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ปชช. ผู้เอาประกันภัย ให้บริษัทประกันภัยพิจารณาจ่ายเคลมเป็นรายกรณี โดยอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าขาดรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI หรือ CI ในกรณีที่ทำเป็น ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดโดยเร็ว

6. ผลสำรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, newtv, Chiangmainews, thejournalistclub, mctot)

- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ผลการสำรวจอนามัยโพล เรื่อง ความกังวล และความรู้สึกต่อสถานการณ์โควิด 19 พบว่า ปชช.60% มีความกังวลและกลัวการระบาด ขณะที่ 34.4% มีความตระหนักแต่ไม่ถึงกับตระหนก และอีก 34.1% เครียดกับการใช้ชีวิต เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการทำงานและการเรียน การงานและรายได้ ส่วน 21.3% ชินชากับสถานการณ์แล้ว ส่วนกิจกรรมที่ปชช.จำเป็นต้องทำแต่ทำไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มากที่สุด คือ การไปเรียนและให้บุตรหลานไปเรียนในสถานศึกษา (On-site) และอยากเดินทางข้ามจังหวัดไปเยี่ยมญาติ หรือทำงาน และไปสังสรรค์ ปาร์ตี้กับญาติ เพื่อนฝูง พร้อมเน้นย้ำให้ ปชช. ยกระดับการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ด้วยหลัก UP อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>7. ผู้ป่วยโควิดไม่มีที่รักษา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- เพจสายไหมต้องรอด ช่วยเหลือหญิงสาวท้องแก่ 8 เดือนรายหนึ่ง ที่ติดโควิด 19 พาลูกชายวัย 8 ขวบ ตระเวนไปตาม รพ. แต่ไม่มีที่ไหนรับ เมื่อพาลูกไปที่รพ.ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาทันทีถูกเปลี่ยนไปอยู่ที่ รพ.รัฐแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี พาลูกมาแต่ จนท.ขอเอกสารแล้วบอกว่าบ้านอยู่เขตสายไหม ต้องกลับไปรักษาที่ รพ.แถวสายไหม ที่นี้รักษาเฉพาะคน อ.คลองหลวง ล่าสุด ทีมงานประสาน รพ.ภูมิพล รับ 2 แม่ลูกเข้ารักษาล่าสุดอาการปลอดภัยทั้งคู่</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. เผย มอบหมาย สสจ.ทั่วประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ค้นหากลุ่ม 608 ตามทะเบียนบ้าน เพื่อให้เข้าถึงการรับบริการวัคซีนโควิด 19 ให้มากที่สุด ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตโดยขณะนี้กลุ่ม 608 ได้รับวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 ประมาณ 80% ส่วนเข็มกระตุ้นประมาณ 30% แม้โอไมครอนจะไม่รุนแรง หากมีการติดเชื้อจำนวนมาก ผู้ป่วยปอดอักเสบและเสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นตาม ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเรือนจำ และทัณฑสถาน ว่า ไม่พบการระบาดในเรือนจำรอบใหม่ ทั้งนี้ ผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานได้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสแล้ว จำนวน 248,211 ราย หรือคิดเป็น 91.36% ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 268,133 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, newtv)</p> <p>- นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรอง หน.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลเหลือ งบประมาณแค่ 9 หมื่นล้านบาท แต่สถานการณ์โควิด 19 ยังทวีความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อล้ม รพ. และให้รักษาตัวที่บ้านเป็นจำนวนมาก ขณะที่ ยาฟ้าวิพราเวียร์ขาดแคลน และไม่มีชุดตรวจ ATK ฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพราะรัฐบาลหมดเงิน หากนายกาจะกู้เงินต่อ ต้องนำเรื่องเข้าสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ถ้ากฎหมายสำคัญเข้าสภาแล้วเกิดสภาไม่เห็นชอบนายกาฯ ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกาฯ</p> <p>- น.ส.สุวดี พันธุ์พานิช รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดสายด่วนรองรับผู้ติดเชื้อกลุ่ม 608 หรือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังให้ได้รับการรักษาก่อน หลังมีการรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. จำนวน 255 ราย พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มากกว่า 97% เป็นผู้สูงอายุ หรืออายุน้อยแต่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ plewseengern</p> <p>- นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลโดยศบค. เน้นให้ ประชา.ที่ไม่มีอาการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อรักษาเตียงใน รพ. ไว้ให้คนอาการหนัก แต่ข้อเท็จจริงคนที่รักษาตัว อยู่ที่บ้านต้องรอกยาเป็นเวลาหลายวัน ประเด็นที่น่าเป็นห่วง คือ สภาพแวดล้อมใน กทม. ไม่เอื้ออำนวยให้ทุกคนรักษาตัวที่บ้านได้ทุกราย ศูนย์พักคอยในชุมชน และ รพ.สนาม จึงเป็นสิ่งจำเป็น ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความไม่พร้อมของรัฐบาลไม่คิดเตรียมการล่วงหน้า จนเป็นภาระให้ จนท.สาธารณสุข และบุคลากรด่านหน้า ดังนั้น รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาล่าช้าเพื่อให้ ประชา. ผ่านพ้นช่วงระบอดรุนแรงนี้ไปได้ ไม่เช่นนั้น วิกฤตโควิดจะกลายเป็นวิกฤตของรัฐบาล</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>แนะบริโภคไข่ต้มแดง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, ChiangmaiNews, js100, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากที่มีการนำเสนอข่าวชาวบ้านบางพื้นที่ออกมาไข่มดแดงมาประกอบอาหาร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมนั้น จากข้อมูลของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่า ไข่ต้มแดงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของคนชนบทมาตั้งแต่สมัยโบราณ การนำไข่ต้มแดงมาปรุงอาหารควรล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนอย่างน้อย 3 ครั้ง หรือล้างด้วยการเปิดน้ำไหลผ่าน 2 นาที หรือแช่น้ำเกลือ น้ำส้มสายชู เบกกิ้งโซดาหรือผงฟู แล้วค่อยล้างด้วยน้ำสะอาดและนำมาปรุงให้สุกทุกครั้ง ไม่ควรกินแบบสุกๆ ดิบๆ เพราะอาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>12 เขต สุขภาพจัดใหญ่ เติมน้ำ 'กัญชาเสรี'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัด สธ. เผย การใช้กัญชากับโรคต่าง ๆ มีความปลอดภัยมากและได้รับการยอมรับ เป็นเวลากว่า 3 ปี ที่สามารถทำให้ผู้ป่วยเกือบแสนรายเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาที่มีคุณภาพและความปลอดภัย และช่วยสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ มีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกกัญชาให้กับสถานพยาบาลในสังกัด สธ. กว่า 350 กลุ่ม และปลูกกัญชงกว่า 1,500 กลุ่ม สธ. จึงเดินทาง อุ่นเครื่อง ภายใต้นโยบายปลดล็อกกัญชา-กัญชง สร้างสุขภาพสร้างรายได้จัดมหกรรมสัญจรทั่วไทยใน 12 เขตสุขภาพ ประชาชนเข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย</p>	-
<p>นักวิชาการแนะบริโภคไข่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- ดร.สง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการอิสระ เผยว่า คนไทยมีความเชื่อว่ารับประทานไข่ทำให้คอเลสเตอรอลสูง แต่ยังไม่มีการวิจัยขึ้นไต่ยืนยันข้อมูลดังกล่าว ขอให้ข้อมูลว่า ไข่ คือ สุดยอดอาหาร เป็นวัตถุดิบที่อยู่คู่ครัวคนไทยมานาน เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ไข่ 1 ฟอง อัดแน่นด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ราคาเข้าถึงง่าย สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเมนู และที่สำคัญยังสามารถเก็บไว้ได้นานแต่ต้องเก็บอย่างถูกวิธี</p>	-